

โครงการแก้ไขปัญหานี้สินของกำลังพล โดยร่วมกับการบูรณาการงานด้านสวัสดิการของหน่วย

ลำดับ	หน่วย	ชื่อคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินของหน่วย	หลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของหน่วย	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (นาย) ของหน่วย	รูปแบบการบริหารจัดการนี้สินกำลังพลของหน่วย	โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่ กำลังพลมีส่วนร่วม	โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้างศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมายที่		หมายเหตุ	
								แก้ไข ปัญหาได้	แก้ไข ปัญหาไม่ได้		
๑	จบ.	คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินของกำลังพล จบ.	๑. กำลังพลมีรายได้สุทธิ คงเหลือไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๓. กำลังพลหรือครอบครัวที่มีความสนใจที่จะสร้างรายได้เสริม	๑๕ นาย	๑. จัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สิน ๒. สํารวจข้อมูลกำลังพลตามหลักเกณฑ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๓. สอบถามความสมัครใจ การเข้าร่วมโครงการ ๔. จัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่าย โดยดาวน์โหลดสมุดเงินออม เพื่อจัดทำบัญชีของทางธนาคารแห่งประเทศไทย	๑. มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ๒. มอบทุนการศึกษา ๓. โครงการช่วยเหลือ บิดา - มารดา ที่ทุพพลภาพ ๔. โครงการช่วยเหลือบุตร ความต้องการพิเศษ ๕. ร้านกาแฟภายในหน่วย ๖. ร้านอาหารบริเวณที่พักอาศัยของกำลังพล ๗. รณรงค์การออม	-	๑๕ นาย	-		
๒	สพ.ทบ.	คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินของกำลังพล สพ.ทบ.	กำลังพลมีรายได้สุทธิ คงเหลือไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน	๒ นาย	แห่งประเทศไทย	กำหนดให้กำลังพลกลุ่มเป้าหมาย จัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อให้สามารถจัดการด้านการเงินได้ถูกต้อง ก่อให้เกิดวินัยทางการเงิน	จัดให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก	ให้กำลังพลที่มีปัญหาเรื่องนี้สิน ประกอบอาชีพเสริมโดยหน่วย จัดสถานที่ให้ขายข้าวแกงและรับจ้างซักรีด	-	๒ นาย	
๓	สพ.ทบ.	คณะกรรมการแก้ไขปัญหานี้สินของกำลังพล สพ.ทบ.	๑. กำลังพลมีรายได้สุทธิ คงเหลือไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. กำลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ ๓. กำลังพลและครอบครัวที่มีความสนใจจะสร้างรายได้เสริม	๓๘๓ นาย	๑. คัดแยกกลุ่มเป้าหมาย ๒. สร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายรับทราบถึงปัญหาการเงิน ๓. ลดรายจ่าย ๔. กำลังพลมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น	๑. ให้กำลังพลแยกขยะรีไซเคิล ที่นำไปจำหน่ายหรือฝากกับธนาคาร ขยะ เพื่อให้กำลังพลมีรายได้เสริม ๒. เก็บขวดพลาสติกที่เหลือใช้ มาขาย ๓. ให้กำลังพลของหน่วยใช้เวลาว่างหลังเลิกงานขายของ เพื่อเป็นรายได้เสริม ๔. จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของหน่วยเพื่อจำหน่ายสินค้า ราคาถูกกว่าร้านค้าภายนอกให้กับกำลังพลและครอบครัว	๑. ชั้บมอไซค์รับจ้าง รปภ. ตามสำนักงานคอมพิวเตอร์ ๒. จัดหาอุปกรณ์ประกอบการให้กำลังพล ๓. ประกอบอาชีพเสริมนอกเวลาราชการ ๔. จัดสถานที่ให้ครอบครัว กำลังพลจำหน่ายสินค้าและอาหาร ๕. การปลูกมะนาวเพื่อจำหน่าย ๖. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าของกลุ่มแม่บ้าน	๒๒๑ นาย	๑๖๒ นาย		

ลำดับ	หน่วย	ชื่อคณะกรรมการแก้ไข ปัญหานี้สินของหน่วย	หลักเกณฑ์การกำหนด กลุ่มเป้าหมายของหน่วย	จำนวน กลุ่มเป้าหมาย (นาย) ของหน่วย	รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน กำลังพลของหน่วย	โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่ กำลังพลมีส่วนร่วม	โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้าง ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมายที่		หมายเหตุ
								แก้ไข ปัญหาได้	แก้ไข ไม่ได้	
						๕. โครงการช่วยเหลือบุตรและ คู่สมรสที่มีความต้องการพิเศษ ๖. โครงการสงเคราะห์บุพการี ที่พิการทุพพลภาพของ กำลังพลและครอบครัว ๗. เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ ค่าจัดการศพกำลังพลและครอบครัว ๘. โครงการปลูกผักสวนครัว ๙. โครงการปลูกต้นไม้ยืนต้น ๑๐. โครงการปลูกมะนาว ๑๑. โครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ๑๒. มอบทุนการศึกษาประจำปี ๑๓. จัดให้มีตลาดจำหน่ายสินค้า ราคาถูกสรรพาวุธร่วมใจ ๑๔. จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน/เดือน ๑๕. ประหยัดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและประปา	๗. ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (ผลิตภัณฑ์ยาง) ๘. โครงการ สาธิตการทำสบู่ แชมพู การร้อยพวงมาลัย ดอกไม้สด ๙. ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ ๑๐. เปิดร้านซักรีด ๑๑. ขายอาหารตามสั่ง ๑๒. ขายของออนไลน์ ๑๓. ขายลูกชิ้นทอด, ขนม ๑๔. เลี้ยงปลาในโครงการเกษตร ร้อย.บร.คลังแสง ๓ ฯ ๑๕. เปิดร้านกาแฟ ๑๖. เปิดร้านของชำ ๑๗. เลี้ยงโค, สุกร, เป็ด และไก่ ๑๘. ขายเฉาก๊วยทรงเครื่อง ๑๙. รับจ้าง พนง. บิมน้ำมัน			
๔	กพ.ทบ.									
		คณะกรรมการแก้ไข ปัญหานี้สินของกำลังพล กพ.ทบ.	๑. กำลังพลที่มีรายได้ไม่ถึง ๑ ใน ๓ หรือน้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๒. กำลังพลที่เข้าร่วม โครงการและส่งเสริมการ สร้างรายได้ ๓. กำลังพลที่บรรจุเข้ารับ ราชการใหม่	๑๗๐ นาย	๑. โครงการอบรมกำลังพลที่ได้รับ เงินเดือนสุทธิไม่ถึง ๑ ใน ๓ ๒. โครงการดูแลครอบครัว กำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ ตามมาตรา ๓๓๓ และ มาตรา ๓๕ ๓. กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวกับการกู้เงินของข้าราชการ กพ.ทบ. ตามชั้นเงินเดือนเพื่อให้ เหมาะสมกับการดำรงชีพในปัจจุบัน	๑. รณรงค์ให้กำลังพลนำของ เหลือใช้กลับมาประยุกต์ใช้ ๒. สนับสนุนให้กำลังพลซื้อ สินค้านำเข้า ร้านค้าสวัสดิการหน่วย ๓. นำเงินที่ได้จากการกู้ มาทำประโยชน์สูงสุด เช่น ประกอบอาชีพเสริมต่าง ๆ และชำระหนี้ดอกเบี้ย ฯลฯ ๔. ร้านกาแฟ ราคา ๕ บาท	๑. โครงการตลาดสดออนไลน์ กพ.ทบ. ๒. ส่งเสริมอาชีพนอกเวลาราชการ ๓. ติดตามการนำเงินมาใช้ตาม วัตถุประสงค์ของการกู้เงินเพื่อ ประโยชน์อย่างสูงสุด ๔. กาแฟสด ๕ บาท	๑๗๐ นาย	-	

ลำดับ	หน่วย	ชื่อคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาหนี้สินของหน่วย	หลักเกณฑ์การกำหนด กลุ่มเป้าหมายของหน่วย	จำนวน กลุ่มเป้าหมาย (นาย) ของหน่วย	รูปแบบการบริหารจัดการหนี้สิน กำลังพลของหน่วย	โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่ กำลังพลมีส่วนร่วม	โครงสร้างอาชีพเสริมเพื่อสร้าง ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนเป้าหมายที่		หมายเหตุ
								แก้ไข ปัญหาได้	แก้ไข ไม่ได้	
๕	ทภ.๓	คณะกรรมการแก้ไข ปัญหาหนี้สินของกำลังพล ทภ.๓	๑. คัดแยกกลุ่มที่มีเงินรายได้ ไม่ถึง ๑ ใน ๓ ให้เข้าร่วม โครงการ ๒. พิจารณาจากกำลังพล ที่เงินเดือนคงเหลือหลังจาก หักหนี้สินแล้วคงเหลือ ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๓. กำลังพลที่บรรจุเข้ารับ ราชการใหม่	๑,๗๗๘ นาย	๑. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ๒. จัดทำบัญชีครัวเรือน ๓. ส่งเสริมกำลังพลให้ประกอบ อาชีพเสริมโดยใช้พื้นที่ว่างเปล่า ของหน่วย เช่น เลี้ยงแพะ, แกะ ปลา เป็นต้น ๔. ดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ ๕. ปลูกพืชผักสวนครัว ๖. จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับ กำลังพล ๗. พบปะเยี่ยมเยียนกำลังพล เพื่อทราบถึงปัญหา ๘. ให้คำแนะนำ/ปรึกษา วางแผน ควบคุมรายจ่าย(ลดค่าใช้จ่ายที่ ไม่จำเป็น) ให้กับกำลังพลติดตาม อย่างใกล้ชิด	๑. โครงการตามรอยเท้าพ่อ "ผักสวนครัว รั้วกินได้" ๒. โครงการร้านค้าสวัสดิการ ๓. โครงการส่งเสริมให้กำลังพล และครอบครัวประกอบ อาชีพเสริม ๔. กำหนดมาตรฐานการแนวทางการ ช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและ ระยะยาว ๕. โครงการผักสวนครัว ๖. โครงการเลี้ยงกบในบ่อดิน ๗. โครงการเลี้ยงโคนม ๘. โครงการเลี้ยงปลา ๙. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า ๑๐. โครงการใช้ประโยชน์ จากที่ดินว่างเปล่า ๑๑. รมรงค์ประหยัดน้ำประปา และไฟฟ้า ๑๒. ใช้จักรยานแทนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ๑๓. ลดโปรโมชั่นโทรศัพท์ มือถือรายเดือน ๑๔. จัดสถานที่ขายสินค้า หน้าบ้านพักของกำลังพล ๑๕. โครงการคาร์แคร์ ๑๖. โครงการอาหารกลางวัน ราคาถูก ๑๗. โครงการศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘. โครงการปลูกชะอม	๑. โครงการตามรอยเท้าพ่อ "ผักสวนครัว รั้วกินได้" ๒. โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง ๓. โครงการเลี้ยงปลาตก ๔. โครงการร้านค้าสวัสดิการ ๕. ช่วยเหลือในด้านสวัสดิการ มีร้านตัดผมและร้านขายไก่ย่าง ๖. โครงการผลิตภัณฑ์กลุ่ม แม่บ้าน ๗. โครงการตลาดนัดชุมชน ๘. โครงการผลิตตุ๊กตาสลัก ๙. โครงการผลิตโต๊ะไม้เทียม ๑๐. โครงการบริหารจัดการขยะ ๑๑. โครงการเลี้ยงหมูหลุม ๑๒. โครงการเลี้ยงไก่ชน ๑๓. โครงการเกษตรกองพัน ๑๔. โครงการตัดเย็บเสื้อผ้า ๑๕. โครงการเลี้ยงไส้เดือน ๑๖. จัดกำลังพลออกงาน นอกหน่วย ๑๗. โครงการเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ ๑๘. โครงการชกอบรีด ๑๙. โครงการเลี้ยงแพะ, แกะ, หมูป่า, กระบือขุน ๒๐. โปรแกรมคลินิกแก้จน ๒๑. โครงการปุยหมักจาก เศษวัสดุ ๒๒. โครงการปลูกต้นอ่อน ทานตะวัน	๑,๕๕๖ นาย	๒๒๒ นาย	